

**HƯNG HÀ**

# Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

*Thực hiện Nghị quyết số 219-NQ/HU ngày 18/2/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN), nghề và làng nghề giai đoạn 2014 - 2020, những năm qua các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong huyện đã khắc phục khó khăn vươn lên sản xuất, đưa lĩnh vực công nghiệp của huyện đạt kết quả cao, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực.*

Ông Nguyễn Bá Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hưng Hà cho biết: Những năm qua lĩnh vực CN - TTCN của huyện đã duy trì và phát triển tương đối toàn diện, giá trị sản xuất không ngừng tăng cao. Cụ thể, giá trị sản xuất năm 2014 đạt 4.324,9 tỷ đồng, tăng 6,69% so với năm 2013; năm 2015 đạt 4.887,1 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014; năm 2016 đạt 5.205,5 tỷ đồng, tăng 10,74% so với năm 2015. Huyện đã hoàn thành quy hoạch chi tiết 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 157ha, tạo điều kiện về mặt bằng thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đến nay, toàn huyện có 274 doanh nghiệp, tăng 87 doanh nghiệp so với năm 2014, trong đó 99 doanh nghiệp dệt, may, 10 doanh nghiệp sản xuất gỗ, 23 doanh nghiệp xây lắp, 15 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và 127 doanh nghiệp khác. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đạt doanh thu cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động như Công ty TNHH Dệt Toàn Thắng, Công ty TNHH Dệt may Hưng Thịnh, Công ty TNHH Thành Công, Công



Sản phẩm lưới nylon của xã Tân Lễ chủ yếu phục vụ che mưa, che nắng cho cây trồng, nuôi trồng thủy sản...

ty TNHH Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc... Đặc biệt nhóm doanh nghiệp dệt, may hoạt động ổn định, đạt mức tăng trưởng khá, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, nâng suất thấp cho năng suất chất lượng cao. Cụ thể máy dệt khăn công nghiệp toàn huyện năm 2014 có 136 máy, đến năm 2015 có 358 máy và tới năm 2016 tăng lên 536



Dệt khăn được xác định là ngành sản xuất mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện.

máy. Ở xã Thái Phương năm 2016 có 330 máy dệt khăn công nghiệp, 2.100 khung dệt thủ công, xã Kim Trung có 130 máy dệt khăn công nghiệp, 400 khung dệt thủ công, xã Minh Tân có 12 máy dệt khăn công nghiệp, 755 khung dệt thủ công, xã Độc Lập có 17 máy dệt khăn công nghiệp, 442 khung dệt thủ công... Ông Nguyễn Văn Bắc, chủ cơ sở sản xuất chiếu Chung Anh (xã Tân Lễ) tâm sự: Do địa phương có nghề truyền thống chiếu cói nên khi đầu tư doanh nghiệp rất thuận lợi về thị trường tiêu thụ sản phẩm và tay nghề người lao động. Tuy nhiên nếu không phát huy được giá trị của làng nghề thì các hộ sẽ mãi làm ăn manh mún, sản xuất tri tri. Vì thế, sau khi học hỏi được kỹ thuật, năm 2012 tôi đã mạnh dạn thuê đất đầu tư hơn 20 tỷ đồng mua máy dệt chiếu và lưới nylon. Đến nay bình quân mỗi ngày cơ sở sản xuất trên 4.000 sản phẩm chiếu xuất đi các tỉnh, thành phố trong nước. Ông Trần Văn Quân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc (xã Thái Phương) cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nhất là thị trường ngày càng ế ẩm, hàng tồn kho ở các nước còn nhiều song với sự cố gắng nỗ lực trong việc duy trì các mối hàng truyền thống, mở rộng bạn hàng mới do đó doanh nghiệp vẫn không ngừng đầu tư đẩy mạnh công suất lên ngày càng cao. Tính đến nay doanh nghiệp đã đầu tư trên 70 tỷ đồng vào 18 máy dệt khăn và hàng trăm máy dệt bàn công nghiệp trong dân, doanh thu mỗi năm đạt trên 100 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Bá Phong, Hưng Hà có nhiều

làng nghề phát triển ổn định, trong đó nhiều nghề truyền thống được bảo tồn và phát triển, đồng thời du nhập một số nghề mới có hướng phát triển tốt. Nhiều làng nghề truyền thống là thế mạnh của huyện đã thu hút nhiều lao động, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao, tốc độ tăng trưởng khá. Điển hình như năm 2016 nghề dệt khăn đạt 616,495 tỷ đồng, chiếm 11,8%; nghề dệt chiếu đạt 562,740 tỷ đồng, chiếm 10,8%; nghề sản xuất đồ mộc đạt 237,942 tỷ đồng, chiếm 4,57% so với giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn huyện. Trong đó một số xã, thị trấn đạt giá trị sản xuất từ nghề cao như: Tân Lễ đạt 399,864 tỷ đồng, Thái Phương đạt 215,487 tỷ đồng, thị trấn Hưng Nhân đạt 185,197 tỷ đồng, xã Duyên Hải đạt 98,211 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu tới năm 2020, giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 9.707,2 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 13%/năm, trong đó trước mắt năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.787,3 tỷ đồng, huyện Hưng Hà sẽ tập trung thực hiện 5 giải pháp cơ bản trong đó tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của phát triển CN - TTCN, nghề và làng nghề trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; từng bước hoàn thiện, nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện về mặt bằng, vốn và tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và làng nghề phát triển.

## ▶ ĐÔNG HƯNG 13,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 13 công trình trường học

Từ đầu năm đến nay, huyện Đông Hưng đã phân bổ 13,5 tỷ đồng hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng 13 công trình trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Tất cả các công trình này đều là công trình hoàn thành và công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành. Đây là năm đầu tiên tỉnh thực hiện phân cấp quản lý nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cho cấp huyện nên Đông Hưng đã chủ động sắp xếp bố trí vốn đầu tư cho các công trình, trong đó ưu tiên nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục. Bên cạnh các giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên; đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học..., việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình trường học thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giữ vững vị trí dẫn đầu khối huyện, thành phố liên tiếp hơn 10 năm qua của huyện Đông Hưng.

**TRUNG HIẾU**

## ▶ Ông Vinh diệt chuột



Tổ đánh bắt chuột do ông Vinh phụ trách đánh bắt chuột thủ công trên các cánh đồng.

Nhắc đến ông Nguyễn Hữu Vinh, không chỉ người dân xã Minh Lăng mà nhiều xã của huyện Vũ Thư đều biết đến tài bắt chuột của ông. Chỉ với chiếc thúng, chiếc liềm, chiếc xô đựng nước, ngày cao điểm ông bắt được 150 con chuột.

Với "bề dày lịch sử" gần 40 năm bắt chuột, diệt chuột, hàng vạn con chuột trên các xứ đồng của xã Minh Lăng và một vài xã lân cận như Song Lăng, Tam Quang... đã bị ông Vinh bắt. Ông Vinh có tài là chỉ cần nhìn qua đã biết những hang ổ ven bờ ruộng, chỗ nào có chuột ở. Khi ông hạ nhát thúng nào xuống dưới cửa hang chuột là y như rằng sẽ có ít nhất một con chuột bị bắt. Có những lần tổ chuột tới gần chục con thì nhau bỏ chạy đúng vào nơi ông đã tính toán trước để đặt lưới đón lõng. Ngày nào ông Vinh bắt được ít thì khoảng hai ba chục con, ngày nhiều thì tới cả trăm con. Kỷ lục cao nhất đến giờ của ông là bắt được 150 con chuột một ngày.

Vụ mùa năm nay chuột nhiều hơn năm trước rất nhiều. Bà con đã cùng với HTX đánh bắt sinh học, đặt bẫy, hầu hết cạm, bẫy đặt đêm hôm trước hôm sau đều thu được chuột vậy mà lượng chuột cắn hại lúa vẫn còn nhiều. HTX đã thuê tổ bắt chuột của ông Vinh đánh bắt thủ công trên các cánh đồng.

Khi được hỏi về bí quyết đánh bắt chuột, ông Vinh chia sẻ: Đi bắt chuột nhiều nên nắm rõ được thói quen sinh hoạt, quá trình sinh trưởng của chúng từ đó biết được thời điểm nào đánh chuột hiệu quả.

Theo tính toán, một năm HTXNN xã Minh Lăng đầu tư từ 4,5 - 5 tấn thuốc và 40kg thuốc làm mỗi bà đánh chuột. Chưa vậy thôi, nhiều gia đình bà con đầu tư thêm từ 150.000 - 200.000 đồng/sào để mua cọc tre, nylon quây quanh ruộng. Với trên 415ha đất cấy lúa, mỗi năm số tiền chính quyền và người dân Minh Lăng chi cho việc đánh chuột lên tới hàng trăm triệu đồng. Tốn kém là vậy nhưng nạn chuột phá hoại lúa chỉ giảm được khoảng 60%. Từ khi có tổ diệt chuột do ông Nguyễn Hữu Vinh đảm nhận, chi phí sản xuất của bà con giảm đi, nạn chuột không còn phá hoại lúa, màu như trước.

Với ông Vinh, nghề săn chuột không đơn thuần là kiếm thêm thu nhập mà còn là niềm đam mê, mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé cùng nông dân bảo vệ mùa màng thẳng lợi.

**THANH VĂN**  
(Đài TTTT Vũ Thư)

**THU THỦY**

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã nỗ lực tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay giúp hội viên phát triển kinh tế góp phần vào thành tích chung của toàn huyện. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững được Hội Nông dân huyện Tiên Hải triển khai đến hội viên. Từ phong trào này, nhiều hộ nông dân đã biết phát huy thế mạnh về đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật để chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phí Văn Xuyên ở thôn Thủy Lạc, một trong những hội viên nông dân xã Nam Phú biết vươn lên làm giàu chính đáng. Những năm trước, được sự động viên, giúp đỡ của Hội Nông dân cùng người thân, anh Xuyên mạnh dạn đầu tư nuôi trồng thủy sản để phát triển kinh tế hộ gia đình. Vừa làm vừa

## HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIÊN HẢI Cùng hội viên phát triển kinh tế



Nông dân xã Nam Phú (Tiên Hải) phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại.

đầu tư, được Hội giúp đỡ về vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật mỗi năm anh Xuyên thu lãi từ 2ha nuôi thủy sản đạt trên 300 triệu đồng. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ

tịch Hội Nông dân huyện Tiên Hải cho biết: Không chỉ những hội viên nông dân xã Nam Phú tích cực lao động sản xuất mà hầu hết các hội viên trong toàn

huyện đều háng hái thi đua tích cực làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Theo ông Việt, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà

nước liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn được Hội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đến hội viên. Đồng thời, Hội đã tổ chức đăng ký phần đầu sản xuất, kinh doanh giỏi cho 27.180 hội viên chiếm 83% tổng số hội viên. Phong trào thi đua đi đầu về chất, hiệu quả, từ đó đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các hội viên, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hằng say lao động sản xuất. Để hội viên có vốn sản xuất, kinh doanh, Hội đã tín chấp với các ngân hàng giải ngân 257.226 triệu đồng cho 10.536 lượt hội viên vay. Cùng với nguồn vốn ngân hàng, các dự án sử dụng vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân thực sự đã thúc đẩy việc chuyển đổi ngành nghề, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa

gắn với thị trường, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Song song với tạo nguồn vốn vay, Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 137 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... cho 13.150 lượt hội viên. Qua đó nhiều hội viên được nâng cao kiến thức, đã năng động trong cách nghĩ, cách làm trong sản xuất, kinh doanh. Có vốn, có kiến thức, hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tích cực chuyển đổi sản xuất theo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao, đồng tàu công suất lớn để vươn khơi bám biển... Không ngừng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hội viên nông dân huyện ngày càng có điều kiện chăm lo cải thiện chất lượng cuộc sống của gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

**MẠNH THẮNG**

## Chị Hoa làm kinh tế giỏi

*Cần mẫn, nhanh nhạy tiếp thu những giống cây, con mới, nhiều phụ nữ nông thôn đã vươn lên làm kinh tế giỏi, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Chị Đỗ Thị Hoa ở thôn Nam Hưng, xã Song Lăng (Vũ Thư) là một người như thế.*

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, đến khi lập gia đình chị Hoa luôn trăn trở tìm cách phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các con ăn học. Năm 2011, được chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm tạo điều kiện, sau khi đi tham quan học hỏi và nghiên cứu thị trường, chị mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi bò sinh sản và trồng

cây ăn quả. Với diện tích hơn 9.000m<sup>2</sup>, chị Hoa chia làm 3 khu với những giống cây trồng và vật nuôi khác nhau. Khu diện tích 1.500m<sup>2</sup> trồng 300 cây ổi Đài Loan và ổi găng Đồng Dư. Chỉ sau một năm, mỗi cây ổi cho 20kg quả, trừ chi phí chị thu về trên 20 triệu đồng. Khu chuyên sản xuất cây màu với diện tích 3.000m<sup>2</sup> luân canh từ 3 - 4 vụ/năm, mỗi vụ cho giá trị từ 30 - 40 triệu

đồng, trừ chi phí chị thu về khoảng 20 triệu đồng/năm. Khu còn lại 4.500m<sup>2</sup> chị xây dựng chuồng trại chăn nuôi và trồng cỏ, đồng thời trồng xen thí điểm 60 gốc mít và 110 gốc bưởi da xanh. Năm 2012, nhận thấy nhu cầu thị trường có sự thay đổi, chị Hoa đã mạnh dạn chuyển từ nuôi lợn thịt sang nuôi gà ta thả vườn chất lượng cao và một số diện tích để trồng cỏ voi

nuôi bò lai sinh sản. Chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, làm hầm biogas, thường xuyên tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi... Chính vì thế môi trường chăn nuôi của gia trại luôn được bảo đảm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Với mô hình gà ta thả vườn một năm nuôi 3 lứa, mỗi năm cho thu lãi từ 20 - 25 triệu đồng. Đàn bò với 10 con bò sinh sản, mỗi năm sinh ra 10 con bê, với giá bán mỗi con từ 10 - 12 triệu đồng chị thu lãi từ 80 - 90 triệu đồng/năm. Thực hiện phương châm lấy ngắn nuôi dài, bằng lòng kiên trì, quyết tâm cao, gia đình chị Hoa có của ăn của để, con cái yên tâm học hành. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hoa còn tích cực

tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là các hoạt động phụ nữ. Gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cá nhân chị 5 năm liên được Chi hội Phụ nữ thôn Nam Hưng bình xét là hội viên phụ nữ tiêu biểu. Chị vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng danh hiệu phụ nữ xuất sắc nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nhận xét về hội viên của mình, chị Đỗ Thị Cửu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Song Lăng cho biết: Chị Đỗ Thị Hoa là một điển hình trong phát triển kinh tế của phụ nữ xã. Trang trại của gia đình chị là địa chỉ để các hộ chăn nuôi trong vùng đến học tập kinh nghiệm.

**THU TRANG**



Chị Hoa chăm sóc đàn gà và cây ăn quả của gia đình.